

## โรคซิฟิลิส (Syphilis), ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

### เหตุใดฉันจึงได้รับข้อมูลฉบับนี้

คุณเคยหรือสงสัยว่าติดเชื้อโรคซิฟิลิส เอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคซิฟิลิส วิธีการรักษา และสิ่งที่คุณจำเป็นต้องปฏิบัติ

### โรคซิฟิลิสคืออะไร

ซิฟิลิสเป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่ง

แบคทีเรียซิฟิลิสสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในเยื่อเมือกหรือบนผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือปากได้ โดยสามารถพบแบคทีเรียนี้ในเลือดได้เช่นกัน

โรคซิฟิลิสสามารถอยู่ในร่างกายได้นานหลายปีโดยไม่แสดงอาการ

### ฉันจะสังเกตได้ไหมว่าฉันเป็นโรคซิฟิลิสหรือไม่

ผู้ติดเชื้อจำนวนมากไม่มีอาการใด ๆ

บางรายมีแผลบริเวณหรือที่อวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือปาก แผลมักจะหายภายในไม่กี่สัปดาห์

บางรายมีผื่นตามร่างกาย และมักเกิดบนฝ่ามือและฝ่าเท้าด้วย

### โรคซิฟิลิสเป็นอันตรายหรือไม่

หากไม่ได้รับการรักษา โรคซิฟิลิสอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่ออวัยวะต่าง ๆ ได้

### โรคซิฟิลิสติดต่อได้อย่างไร

โรคซิฟิลิสส่วนใหญ่ติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด เพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก

หรือเพศสัมพันธ์ทางปากโดยไม่มีการป้องกัน หากคุณกำลังตั้งครรภ์

มีความเสี่ยงที่อาจทำให้ทารกติดเชื้อได้ในระหว่างตั้งครรภ์

สตรีมีครรภ์ทุกคนจะได้รับการตรวจหาโรคซิฟิลิสในระหว่างตั้งครรภ์ระยะแรก

แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่มีอาการ แต่โรคซิฟิลิสก็ติดต่อได้

โรคซิฟิลิสที่ไม่ได้รับการรักษาจะติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงปีแรกหลังการติดเชื้อ

การแพร่เชื้อทางเลือดและการแพร่เชื้อไปยังเด็กในระหว่างตั้งครรภ์อาจเกิดขึ้นได้นานเกินกว่าหนึ่งปีหลังจากเวลาที่ติดเชื้อ

คุณจะไม่ภูมิคุ้มกันต่อโรคซิฟิลิสและอาจเป็นโรคซิฟิลิสซ้ำได้หลายครั้ง

โรคซิฟิลิสไม่ติดต่อผ่านการใช้เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว หรือห้องสุขาร่วมกัน

## โรคซิฟิลิสรักษาอย่างไร และฉันจะแพร่เชื้อเป็นระยะเวลาานเท่าใด

โรคซิฟิลิสรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ (ยาฉีดหรือยาเม็ด)

การติดเชื้อจะหายไปหากคุณรับประทานยาตามกำหนดและปฏิบัติตามคำแนะนำที่คุณได้รับ

การรักษาและการไปพบแพทย์ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แพทย์จะวินิจฉัยว่าคุณจะแพร่เชื้อได้นานแค่ไหน

โดยปกติจะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หลังจากฉีดยาปฏิชีวนะครั้งสุดท้าย

หากคุณได้รับแจ้งให้กลับมาพบแพทย์ คุณจะต้องกลับมาที่คลินิก

ในกรณีส่วนใหญ่จะมีการเก็บตัวอย่างเลือดใหม่หลังจากผ่านไปหลายเดือนเพื่อตรวจว่าหายจากการติดเชื้อแล้ว

## หลังจากหายแล้วผลตรวจจะแสดงว่าฉันเป็นโรคซิฟิลิสหรือไม่

โดยปกติจะผลตรวจจะแสดงว่าคุณเป็นโรคซิฟิลิสหากคุณได้รับการตรวจเลือดหาโรคซิฟิลิสในภายหลัง จากนั้นห้องปฏิบัติการจะทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อดูว่าคุณติดเชื้อซ้ำหรือไม่

## สิ่งใดที่ฉันควรคำนึงถึงเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

โรคซิฟิลิสเป็นโรคที่อันตรายต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ ผู้ที่เป็นหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคซิฟิลิสจึงต้องปฏิบัติตามกฎบางประการที่เรียกว่า กฎข้อปฏิบัติ

### กฎข้อปฏิบัติ

- คุณต้องบอกผู้ที่คุณมีเพศสัมพันธ์ด้วยว่าคุณเป็น/อาจเป็นโรคซิฟิลิส
- คุณต้องใช้การป้องกัน (ถุงยางอนามัย)  
หากคุณมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่การรักษา/การเก็บตัวอย่างจะเสร็จสิ้น
- คุณต้องมากลับมาที่คลินิกอีกครั้งหากได้รับแจ้ง

หากคุณได้รับกฎข้อปฏิบัติที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้อง

คุณสามารถติดต่อแพทย์ควบคุมโรคติดต่อในภูมิภาคของคุณได้

เมื่อคุณเป็นโรคซิฟิลิสคุณต้องไม่เสี่ยงแพร่เชื้อให้ผู้อื่น สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดคือ

การไม่มีเพศสัมพันธ์หรือไม่มีเพศสัมพันธ์ประเภทใด ๆ เลย

จนกว่าแพทย์จะแจ้งว่าคุณไม่เป็นโรคซิฟิลิสอีกต่อไป

โดยปกติจะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์หลังจากการฉีดยาปฏิชีวนะครั้งสุดท้าย

หากคุณมีเพศสัมพันธ์คุณต้องบอกบุคคลนั้นว่าคุณเป็นโรคซิฟิลิส และจำเป็นต้องใช้การป้องกัน (ถุงยางอนามัย)

### การติดตามโรค

การหาบุคคลที่เป็นโรคหนองในเทียมเป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อให้พวกเขาได้รับการรักษา  
ส่วนหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหาย (ดูข้างต้น)  
ส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันการติดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายไปยังหลายคน

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ คุณต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการติดเชื้อ  
ซึ่งหมายความว่า

คุณต้องให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เกี่ยวกับคนที่คุณมีเพศสัมพันธ์ด้วยในปีที่ผ่านมา  
บางครั้งจำเป็นต้องให้ข้อมูลย้อนกลับไบนานกว่านั้น

ข้อมูลที่คุณบอกเป็นจะอยู่ใต้การรักษาเป็นความลับ (ความลับ)  
และบุคคลที่คุณบอกนั้นจะไม่ว่าคุณเป็นใคร พวกเขาจะได้รับแจ้งให้มารับการตรวจเท่านั้น  
ข้อมูลจะไม่อยู่ในเวชระเบียนของคุณ แต่จะอยู่ในเอกสารพิเศษที่เรียกว่า เอกสารการติดตามการติดเชื้อ

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคซิฟิลิสมีที่ 1177, Youmo (สำหรับผู้ที่อายุ 13 ถึง 20  
ปีที่ต้องการข้อมูลในภาษาอื่น) และ UMO (คลินิกเยาวชนออนไลน์)

[www.1177.se](http://www.1177.se)



[www.youmo.se](http://www.youmo.se)



[www.umo.se](http://www.umo.se)



### เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

เอกสารข้อมูลป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจัดทำโดยสมาคมแพทย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและนำไป  
ใช้ทั่วประเทศ